

BÁO CÁO

sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 -2025

Thực hiện Công văn số 1410-CV/HU, ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Huyện ủy Bạch Thông về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 -2025, Đảng ủy xã Báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TU

1. Công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy xã nhận được bản sao lục số 85 -BS/HU, ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Huyện ủy, sao lục Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025; Đảng ủy đã thống nhất triển khai trong Đảng ủy và ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân các nội dung Chỉ thị số 08-CT/TU. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã căn cứ nội dung chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên xây dựng kế hoạch công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. Kết quả 11/11 chi bộ đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên với hình thức là lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ chi bộ tháng 10 năm 2021 với số cán bộ, đảng viên tham gia là 129 đồng chí. Chỉ đạo UBND xã, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã đã cụ thể hóa Chỉ thị số 08-CT/TU theo sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, phù hợp với tình hình địa phương.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Đảng ủy ban hành văn bản số 94-CV/ĐU, ngày 21/9/2021 chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân các nội dung Chỉ thị số 08-CT/TU.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã căn cứ nội dung chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên xây dựng kế hoạch công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND xã về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, giai đoạn 2021-2025. Công văn số 201/UBND-VHXXH ngày 24/8/2022 của UBND xã về việc khảo sát, đăng ký nhu cầu học nghề năm 2022. Công văn số 215/UBND-VHXXH ngày 13/9/2022 của UBND xã về việc khảo sát, đăng ký lại nhu cầu học nghề năm 2022. Công văn số 45/UBND-VHXXH ngày 02/02/2023 của UBND xã về việc rà soát tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề. Công văn số 10/UBND-VHXXH ngày 12/01/2024 của UBND xã về việc khảo sát, đăng ký nhu cầu học nghề năm 2024. Công văn số 62/UBND-VHXXH ngày 15/3/2024 của UBND xã về việc đôn đốc khảo sát, đăng ký nhu cầu học nghề năm 2024. Văn bản số 01/PC-UBND ngày 11/3/2024 của UBND xã về việc thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm online tháng 3 năm 2024. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã cũng đã ban hành các văn bản về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU theo từng năm và từng việc theo sự chỉ đạo của cấp ủy và của ngành dọc cấp trên.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật và triển khai các chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện, các văn bản của cấp trên đều được UBND xã, MTTQ và các đoàn thể xã triển khai đến các thôn thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn, các nhóm zalo của chi bộ, thôn. Đồng thời, hàng năm cấp ủy chỉ đạo UBND xã phối hợp cùng các đơn vị tuyên sinh tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân.

4. Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách liên quan đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Hàng năm cấp ủy đều chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề tới các thôn trên địa bàn xã. Công tác khảo sát, thống kê dự báo nhu cầu học nghề trên địa bàn xã được UBND triển khai các văn bản khảo sát, cung cấp tên các nghề tới Nhân dân trên địa bàn xã, qua đó triển khai đăng ký nhu cầu học nghề theo nguyện vọng của người dân. Việc triển khai công tác đào tạo nghề theo các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh (*tập trung vào nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn*) ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng:

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên triển khai các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp thôn, qua các trang mạng xã hội....

- Công tác quản lý về tình hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ giới thiệu từ năm 2021 đến năm nay xã phối hợp cùng các đơn vị tư vấn việc làm Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn, Phòng Lao động - Thương binh & xã hội huyện, các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn việc làm, giới thiệu các thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh, các thị trường nước ngoài được 08 cuộc cho hơn 250 lượt người lao động. Có 175 người đi lao động tại các công ty trong tỉnh và ngoài tỉnh; có 04 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Xã thường xuyên phối hợp cùng các Tổ vay vốn của địa phương cho lao động vay vốn để tự tạo việc làm hoặc vay vốn để tham gia các thị trường xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc được cấp ủy luôn quan tâm thực hiện, kịp thời bổ sung vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ triển khai thực hiện tốt nội dung yêu cầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU và các văn bản của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 -2025 gắn với kiểm tra, giám sát định kỳ của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. Thường xuyên chỉ đạo UBND xã thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra việc dạy học của các đơn vị trong quá trình dạy nghề trên địa bàn xã. Tiến hành giám sát việc thực hiện chi trả các chế độ cho học viên sau khi các lớp dạy nghề kết thúc.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Cấp ủy, chính quyền luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự hướng dẫn của phòng chuyên môn, kịp thời triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các ngành, đoàn thể, các thôn cụ thể theo nhu cầu thực tế trên địa bàn xã về việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Người lao động đã chủ động tham gia học nghề để tìm kiếm việc làm, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay đối người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài kịp thời, nhanh chóng; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững. Từng bước góp phần phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn về nông thôn mới.

2. Khó khăn, hạn chế: Công tác tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm

chưa được thường xuyên, việc đăng ký học nghề, lựa chọn đúng nghề chưa phù hợp với khả năng và cơ hội tìm kiếm việc làm. Trên địa bàn xã chưa có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn nên việc người lao động sau khi được đào tạo nghề có ít cơ hội tìm kiếm việc làm, những nghề tổ chức đào tạo chủ yếu phục vụ lao động tại chỗ trong lĩnh vực nông nghiệp.

3. Nguyên nhân

Thời gian của các lớp đào tạo nghề thường ngắn, chỉ khoảng 3 tháng nên học viên mới sơ bộ nắm được kiến thức cơ bản, tư duy và kỹ năng chưa đủ để xin việc hoặc tự tạo việc làm riêng. Số lượng, tỷ lệ lao động trên địa bàn xã đi làm ăn xa tại các tỉnh chiếm đa số đã phần nào ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề của địa phương. Mặc dù số lượng đi xuất khẩu lao động có phần chuyển biến tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong việc vận động, tuyên truyền thanh niên, người lao động tham gia các thị trường lao động có thu nhập cao.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ

- Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 -2025

- Nêu cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Giải pháp

- Chỉ đạo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, tổ chức xét duyệt đúng đối tượng, giải ngân kịp thời các dự án, đồng thời thường xuyên kiểm tra các đơn vị nhận ủy thác, hộ vay vốn, đảm bảo đồng vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay, thu hút lao động tham gia. Tiếp tục phối hợp công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, tập trung cho những nghề thị trường lao động đang cần, dễ kiếm việc làm có thu nhập ổn định.

- Tăng cường tuyên truyền, tư vấn giúp đỡ, vận động người lao động tham gia các sàn giao dịch việc làm để nắm bắt thị trường lao động, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội hơn trong tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm, lao động làm việc

có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kiến nghị với Trung ương, với tỉnh xem xét thu hút những dự án đầu tư hiệu quả vào khu công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn để góp phần giải quyết việc làm cho con em địa phương.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 của Đảng ủy xã Lục Bình.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Lưu Đảng ủy.

Gửi bản điện tử:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (B/c),
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã,
- Lãnh đạo UBND xã,
- MTTQ và các đoàn thể xã.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nông Thị Quyến